

Số: /KH-THAP

Tân Hồng, ngày 16 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp”

Thực hiện Kế hoạch số 708/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Phòng giáo dục Đào tạo huyện Tân Hồng, về Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp”.

Trường tiểu học An Phước xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tập trung thực hiện tốt các nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Quán triệt, triển khai, cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch số 169/KH-UBND và Kế hoạch số 54/KH-UBND gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phù hợp với tình hình thực tiễn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Tập trung thực hiện tốt các nội dung Học tập, làm theo và nêu gương của công chức, viên chức, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí vai trò, tầm quan trọng của việc phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác, thân thiện phục vụ nhân dân, xây dựng dựng và phát triển quê hương.

2. Yêu cầu

Thực hiện nghiêm túc Chuyên đề năm 2024, bảo đảm hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao sự nêu gương của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Trong triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị trường học phải bám sát nội dung Kế hoạch; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở nghiêm túc thực hiện Chuyên đề năm 2024 chất lượng, hiệu quả. Sau khi học tập, thảo luận công

chức, viên chức nắm rõ, hiểu sâu và đăng ký tu dưỡng, nêu gương thực hiện tốt Chuyên đề năm 2024 gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đưa việc học tập Chuyên đề năm 2024 vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp để thực hiện hiệu quả nội dung Chuyên đề năm 2024 và Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình của Huyện, của Sở Giáo dục và Đào tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2024 gắn với tuyên truyền kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890), Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945), 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm ngày thành lập Huyện (01/6/1989) các ngày lễ kỷ niệm của Tỉnh, Huyện của cơ quan, đơn vị và những nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, địa phương, ngành.

Tổ chức tuyên truyền, xây dựng nội dung học tập Chuyên đề năm 2024 ngắn gọn, cụ thể phù hợp với đối tượng bằng nhiều hình thức phong phú nhằm phát huy tinh thần “Tự lực, chăm chỉ, hợp tác” của đội ngũ công chức, viên chức của ngành.

2. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, viên chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương¹ và chỉ đạo của Tỉnh, tiếp nhận thông tin, giải quyết triệt để những phản ánh của Nhân dân thuộc thẩm quyền liên quan đến cơ quan, đơn vị. Tổ chức giải quyết kịp thời các vướng mắc của người học và phụ huynh người học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trên tinh thần thực hiện Chuyên đề năm 2024.

Hiệu trưởng cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu; quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị. Mỗi công chức, viên chức phải nghiêm túc thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung Bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương năm 2024 ngắn gọn, cụ thể gắn với chức vụ, trách nhiệm được

¹ Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về những điều đảng viên không được làm.

giao, lấy kết quả thực hiện làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng công chức, viên chức cuối năm. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ, trong lãnh đạo quản lý, kiên quyết loại bỏ các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nhất là tình trạng nói không đi đôi với làm.

3. Thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp” gắn với thực hiện vụ chính trị được giao.

Nghiêm túc thực hiện Chuyên đề năm 2024 gắn với cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành:

(1) Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh, của Huyện. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

(2) Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số ngành giáo dục, cải cách hành chính.

(3) Thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác.

(4) Tiếp tục phát triển giáo dục của Huyện đến năm 2025 theo tinh thần Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 22/9/2022 của UBND Huyện.

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đào tạo, bồi dưỡng

Theo chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh các hoạt động quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành; quán triệt, giới thiệu nội dung Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp”; “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969 - 2024), gắn với ý nghĩa, giá trị và kết quả thực hiện Di chúc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và học tập lý luận chính trị. Các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Huyện tích hợp, liên hệ nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục phổ thông theo môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá. Đồng thời, tăng cường giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho giáo viên và học sinh theo hướng thiết thực, hiệu quả.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2024 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn

Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, công tác triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 với tuyên truyền kỷ niệm

các ngày lễ lớn trong năm 2024; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và những nhiệm vụ trọng tâm của Huyện, của ngành.

Chú trọng tăng cường tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; gắn với biểu dương, khen thưởng nêu gương “người tốt, việc tốt” của tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2024, tuyên dương đối với cá nhân có thành tích xuất sắc thể hiện tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất.

6. Thực hiện kiểm tra, giám sát, báo cáo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc làm ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân và tập thể trong ngành giáo dục; vi phạm đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp. Thường xuyên giám sát đánh giá tình hình triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2024 tại cơ quan, đơn vị.

Chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thường xuyên, định kỳ gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với công chức, viên chức, người lao động, quan tâm giải quyết các khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, ngăn chặn đối tượng xấu lôi kéo, kích động quần chúng chống phá cách mạng, chia rẽ đoàn kết nội bộ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Mỗi viên chức, người lao động phải nhận thức sâu sắc, tự giác xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân tại đơn vị./.

Nơi nhận:

- UBND Huyện;
- PGDĐT (b/c);
- CBGV-NV;
- Lưu: VT, Duyên.

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Văn Thanh Mộng